

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุม ๒๒๖ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผู้มาประชุม : กรรมการ ๒๑ คน และผู้ช่วยเลขาฯ ๑ คน

ผู้ไม่มาประชุม : กรรมการ ๒ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม : ๔๓ คน

ประธานในที่ประชุม : นายวิมล จันทโรทัย (รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

เลขานุการ : นายจุมพล สงวนสิน (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b> ด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิมล จันทโรทัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ และเหตุที่ต้องเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) อย่างกระชั้นชิดเนื่องจากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ คพช. ต้องเร่งพิจารณาวินิจฉัย (หน้า ๕)	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ (หน้า ๕)</b>	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ</b>	
<b>วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด (หน้า ๕)</b>	รับทราบ
<b>วาระที่ ๓.๒ คำสั่งศาลไม่รับคำฟ้อง คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด (หน้า ๑๒)</b>	รับทราบ
<b>วาระที่ ๓.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ (หน้า ๑๔)</b>	รับทราบ
<b>วาระที่ ๓.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการขยายธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณ์</b>	รับทราบ และให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์และคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการขยายธุรกิจ เริ่มปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่การประชุมครั้งนี้มีการมอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการทั้ง ๒ คณะเรียบร้อยแล้ว

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
<p>วาระที่ ๓.๕ รายงานประจำปีแยกตามประเภท สหกรณ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (หน้า ๑๕)</p>	<p>รับทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุดนี้ได้มากขึ้น จึงมอบ ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดทำสรุปประเด็นที่น่าสนใจ ข้อสังเกต ผลกระทบ และข้อเสนอแนะแยกเป็นแต่ละ ประเภท ในการประชุม คพช. ครั้งต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๓.๖ ความก้าวหน้าของการดำเนินการ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ตามมาตรา ๔๑ แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (หน้า ๑๖)</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</p>	
<p>วาระที่ ๔.๑ มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเป็นอนุกรรมการใน คพช. (หน้า ๑๘)</p>	
<p>๔.๑.๑ คณะที่ ๑ ตามคำสั่ง คพช. ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗</p>	<p>๑. มอบหมายให้นายปัญญา จินาคำ ผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ เป็น อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้อ อุทธรณ์ ตามคำสั่ง คพช. ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗</p>
<p>๔.๑.๒ คณะที่ ๒ ตามคำสั่ง คพช. ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง คณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการขยายธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗</p>	<p>๒. มอบหมายให้ผศ.สุชิน ปลืหะจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ เป็น อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการ ขยายธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณ์ ตามคำสั่ง คพช. ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการขยายธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗</p>
<p>วาระที่ ๔.๒ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิใน คพช. ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ (หน้า ๑๙)</p>	<p>๑. เห็นชอบให้ไม่ต้องคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแทนใน ตำแหน่งที่ว่าง และให้เตรียมดำเนินการคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๕ คน ในคราวเดียว ซึ่งจะสิ้นสุดการ ดำรงตำแหน่งพร้อมกัน ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> <p>๒. เห็นชอบให้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจาก รายชื่อที่คัดสรรโดยคณะอนุกรรมการคัดสรร ผู้ทรงวุฒิ</p> <p>๓. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรง วุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธาน กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์</p>

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
	<p>แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ คพช. ดำเนินการจัดทำคำสั่งเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป</p> <p>๔. เห็นชอบให้การคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ ของ คณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการตามกรอบการเสนอชื่อของแต่ละภาคส่วน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุกรรมการภาคราชการ ประกอบด้วยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการกลั่นกรองรายชื่อ จำนวน ๕ คน เพื่อให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกเหลือ ๓ คน</li> <li>- อนุกรรมการภาคสหกรณ์ โดยประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยดำเนินการร่วมกับผู้แทนภาคสหกรณ์ ทั้ง ๗ ประเภท กลั่นกรองรายชื่อตามกระบวนการคัดสรรที่กำหนดร่วมกัน ให้ได้รายชื่อ จำนวน ๕ คน เพื่อให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกเหลือ ๓ คน</li> <li>- อนุกรรมการภาคกลุ่มเกษตรกร โดยประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย ดำเนินการกลั่นกรองรายชื่อ จำนวน ๓ คน เพื่อให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกเหลือ ๒ คน</li> </ul> <p>โดยให้คณะอนุกรรมการเสนอรายชื่อที่ผ่านการคัดสรรทั้ง ๘ คน ให้ที่ประชุม คพช. พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๕ คน</p>
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ	
วาระที่ ๕.๑ การประสานแผนพัฒนาการสหกรณ์ และการเตรียมการเพื่อรองรับ ๑๐๐ ปีการสหกรณ์ไทยและ AEC (หน้า ๒๒)	รับทราบและมอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปหารือวางแผนความร่วมมือกันในการพัฒนาการสหกรณ์ร่วมกัน
วาระที่ ๕.๒ กำหนดการประชุม คพช.(หน้า ๒๕)	มอบให้ฝ่ายเลขานุการ คพช. ร่างแผนกำหนดการประชุม คพช. ในปีหน้า และนำเรียนปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นแผนกำหนดการประชุม คพช.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นายภาณุวัฒน์ ณ นครพนม)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายจุมพล สงวนสิน)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ